

VŨ THƯ

Hồi hả sản xuất vụ mùa

Đến ngày 14/6, nông dân huyện Vũ Thư cơ bản hoàn thành thu hoạch gần 8.000ha lúa xuân. Phương châm “xuân muộn, mùa sớm” được bà con áp dụng triệt để bằng việc khẩn trương tiến hành làm đất, bắt tay sản xuất vụ mùa ngay sau thu hoạch lúa xuân.



Nông dân huyện Vũ Thư chăm sóc mạ mùa.

Cánh đồng Hà Khẩu, thôn 6, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) nhộn nhịp tiếng máy cày bừa và tiếng cười nói của nông dân vạc bờ, cuốc góc. Một góc cánh đồng là khu diệc mạ, xanh mướt màu xanh của mạ non. Bà Phạm Thị Yên, thôn 6 cho biết: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 1,8 mẫu với 2 giống lúa Bắc thơm và N97. Ngay khi thu hoạch xong lúa xuân, gia đình tiến hành làm đất, bừa ngả toàn bộ diện tích. Khi máy đã bừa ngả, tôi vạc bờ, cuốc góc; cắt dọn cỏ thủ công chứ không sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường. Dự kiến gần cuối tháng 6 tôi sẽ bắt đầu cấy lúa mùa... Tuy gieo cấy 1,2 mẫu lúa ở vụ mùa này nhưng bà Nguyễn Thị Chuyên, thôn 6 cũng lựa chọn cấy 100% diện tích chứ không gieo thẳng để hạn chế nhiều rủi ro xảy ra. Bà Chuyên chia sẻ: Mọi công tác chuẩn bị sản xuất vụ mùa cơ bản đã xong, tuy nhiên tôi khá lo lắng

về khâu thuê khoán người cấy lúa vì ngày càng thiếu lao động nông nghiệp, hơn nữa, ngày công lao động cho thợ cấy hiện từ 300.000 đồng/ngày trở lên, khiến chi phí sản xuất bị đẩy lên cao; tuy nhiên tôi vẫn quyết tâm không bỏ trống ruộng... Tạm dừng máy làm đất, ông Vũ Quang Kiềm, thôn 6 cho hay: Cả thôn có 2 máy làm đất, trong đó có 1 máy của gia đình tôi. Để bà con kịp thời vụ, 2 chủ máy đều huy động máy xuống đồng làm đất ngay sau khi nông dân thu hoạch xong lúa xuân. Khi bà con cần ruộng cấy, các máy sẵn sàng vào lượt cuối, rất thuận lợi... Ông Vũ Ngọc Điện, Giám đốc HTXNN xã Vũ Đoài cho biết: Vụ mùa này, toàn xã gieo cấy 293ha lúa. Khi bà con thu hoạch xong lúa xuân, HTX đã sớm tuyên truyền, vận động bà con tiến hành giải phóng mặt ruộng và làm đất sản xuất vụ mùa. HTX chỉ đạo các tổ thủy nông sớm vận hành 8 trạm bơm cố định lấy nước

lên các xứ đồng, phối hợp với gần 50 chủ máy cày, trong đó có 21 máy cày cỡ lớn khẩn trương tiến hành cày lật đất, bừa ngả theo hình thức cuốn chiếu, nhờ đó đến ngày 19/6, xã Vũ Đoài đã làm đất được trên 80% diện tích. Dự kiến, nông dân sẽ bắt đầu gieo cấy lúa mùa từ cuối tháng 6 và phân đầu đến ngày 5/7 hoàn thành toàn bộ diện tích. Cùng với Vũ Đoài, 40 HTXNN còn lại trên địa bàn huyện Vũ Thư đều tập trung cao độ cho sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm 2019, nông dân Vũ Thư phân đầu gieo cấy 8.037ha, tăng 77ha so với vụ mùa năm 2018 do mở rộng gieo cấy ở các diện tích hoang hóa tại 14 xã, thị trấn. Nhóm giống lúa năng suất cao, chất lượng khá chiếm 65% tổng diện tích, còn lại là giống lúa chất lượng cao. Các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày chiếm 40% diện tích; 50% diện tích là giống TBR225,

BC15, còn lại là lúa nếp và các giống lúa khác. Huyện khuyến khích các gia đình tích tụ ruộng đất, mua sắm máy nông cụ hiện đại để nâng cao năng suất lao động; tuyên truyền, vận động bà con sản xuất cùng giống, cùng trà, cùng phương thức trên mỗi vùng sản xuất để tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. Phân đầu năng suất lúa đạt 61 tạ/ha trở lên, sản lượng đạt trên 49.000 tấn thóc. Mục tiêu trước mắt là đến ngày 10/7, toàn huyện hoàn thành gieo cấy lúa mùa để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Với chủ trương, mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã sớm vào cuộc chỉ đạo và triển khai công tác sản xuất vụ mùa, trong đó chú trọng kiểm tra, đôn đốc các địa phương bảo đảm đúng tiến độ, thực hiện nghiêm túc để án sản xuất đẻ ra. Từ ngày 5 - 14/6, khi nông dân mới thu hoạch trà lúa mùa sớm, chỉ đạo bà con nông dân khẩn trương tiến hành gieo, chăm sóc trên 130ha mạ diệc để chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Huyện lấy nước làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 6 - 10/6, đợt 2 từ ngày 16 - 23/6, đến nay nước đã được bơm tấp đủ lên các xứ đồng để phục vụ các địa phương sản xuất. Toàn huyện đã huy động khoảng 200 máy cày cỡ lớn, gần 1.000 máy cày tay xuống đồng làm đất. Đến ngày 19/6 đã bừa ngả được 70% diện tích. Khó khăn đặt ra là huyện khuyến cáo nông dân không gieo thẳng mà thực hiện phương pháp cấy lúa mùa để giảm thiểu rủi ro khi mưa lớn xảy ra, trong khi đó lao động sản xuất nông nghiệp hiện đang thiếu. Mặc dù vậy, huyện khuyến khích nông dân cấy thủ công, hoặc các tổ chức, cá nhân, các HTXNN đầu tư mua sắm máy cày để cung cấp dịch vụ cấy lúa mùa cho nông dân. Vũ Thư phân đầu đến ngày 5/7 gieo cấy xong lúa mùa trà sớm và đến ngày 10/7 sẽ hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa mùa.

QUỲNH LƯU

HỒNG AN

Nỗ lực cán đích nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu là chặng đường nhiều gian nan nhưng với sự quyết tâm, phát huy nội lực, lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng An (Hưng Hà) đang nỗ lực để cán đích NTM kiểu mẫu trong năm 2019.

“Đứng lại là rớt chuẩn”, vì thế việc xây dựng NTM kiểu mẫu luôn được các xã đã đạt chuẩn NTM nói chung và Hồng An nói riêng quan tâm, quyết tâm thực hiện thành công” - đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Hồng An Đường Khắc Thủy với chúng tôi về việc xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương. Được huyện Hưng Hà lựa chọn làm điểm trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và mặc dù đã có tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 song Hồng An hiện nay vẫn phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Xác định NTM kiểu mẫu là phải coi trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay, xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 280ha, trong đó vùng trồng cây ăn quả 140ha đất ngoài bãi, vùng chuyên đổi trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả 60ha, ngoài ra còn vùng chuyên lúa chất lượng cao 30,8ha, vùng chuyên cây màu có giá trị như dưa, bí, khoai tây..., vùng cây màu vụ đông. Giá trị sản xuất tại những vùng này đạt cao, bình quân khoảng 500 triệu đồng/ha/năm. Điển hình trong phát triển kinh tế tại Hồng An có thể kể đến mô hình trang trại của ông Trần Văn Thường. Trang trại rộng 5,5ha, chủ yếu trồng cam, ổi, bưởi, ngoài ra ông Thường còn trồng 1 mẫu táo, 1.000 cây chuối và nuôi hơn một vạn con

gà thịt. Theo ông Thường: Sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra và mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ, bình quân đạt từ 400 - 450 triệu đồng/ha/năm. Cùng với đó, Hồng An còn chú trọng xây dựng thí điểm các khu nông nghiệp hiện đại theo hướng tích tụ ruộng, tổ chức sản xuất theo quy mô công nghiệp bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Với những nỗ lực đó, đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở Hồng An đạt 41,5 triệu đồng. Dự kiến hết năm 2019 sẽ thành lập 1 HTX kiểu mới làm ăn hiệu quả; phấn đấu thu nhập bình quân đạt 46,5 triệu đồng/người, giảm số hộ nghèo xuống còn 27 hộ. Năm 2020, địa phương phấn đấu thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/người; năm 2020 không còn hộ nghèo.

Bên cạnh tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, Hồng An cũng tập trung phát triển tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa. Đến nay, toàn xã có 93,5% người dân tham gia BHYT, 100% dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo, vào lớp 1, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Địa phương cũng xây dựng các mô hình hoạt động văn hóa, thể thao thu hút 60% người dân trong xã tham gia. 10/10 thôn có ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Hiện nay, tỷ lệ thu gom chất thải rắn và xử lý đúng quy định đạt trên 90%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt trên 50%; 60% số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát,

trồng hoa, cây cảnh. 10/10 thôn có mô hình bảo vệ môi trường, có tổ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn. Giai đoạn 2016 - 2018, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người, tệ nạn xã hội được kiểm soát. Với chủ trương khi triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu phải dựa vào vai trò của cộng đồng dân cư là chính, do đó phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hồng An được nhân dân đồng lòng hưởng ứng tích cực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng An quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm phát triển bền vững để trở thành xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

MAI THƯ



Trang trại phát triển cây ăn quả của ông Trần Văn Thường.

MINH BẠCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kinh nghiệm từ NuiPhao Mining

Dự án khai thác mỏ đa kim Núi Pháo (Đại Từ, Thái Nguyên) được coi như một hình mẫu trong ngành khai thác khoáng sản tại Việt Nam. Thời gian đầu đi vào hoạt động, sự hoài nghi về ô nhiễm môi trường khiến người dân vùng dự án bức xúc và đã xảy ra xung đột. Tuy nhiên, bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (NuiPhao Mining) đã áp dụng đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, ổn định tình hình để phát triển bền vững.



Một khu sản xuất của NuiPhao Mining.

Tại buổi tiếp đại diện 37 cơ quan báo chí của trung ương và các địa phương vào ngày 13/6/2019, ông Ashley McAleese, Giám đốc điều hành NuiPhao Mining bày tỏ sự vui mừng khi được đón các đoàn nhà báo tới tham quan hoạt động của Công ty. Ông Ashley McAleese chia sẻ, trong năm 2018 đã có 41 đoàn khách với tổng 640 người từ các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế và người dân địa phương đến Công ty để tham quan và kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan. Cũng trong năm 2018, có 20 tổ

đồng đều được báo cáo, ghi chép, phản hồi và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả nhất. Qua đó giảm thiểu các tác động tiêu cực gây ra bởi hoạt động của dự án, đồng thời giúp các bộ phận trong Công ty rút ra bài học kinh nghiệm để giải quyết những sự việc tương tự trong tương lai. Ngoài ra, để giảm thiểu đơn thư khiếu nại, nhóm quan hệ cộng đồng của Công ty tích cực phối hợp tiến hành kiểm tra thường xuyên các khu vực dân cư gần vùng dự án; tiếp cận cộng đồng và tổ chức tham vấn có sự tham gia của cộng đồng để giải quyết kịp thời những quan ngại và thắc mắc của người dân; đồng thời thông tin đầy đủ về môi trường cũng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của NuiPhao Mining đã được ghi nhận bởi nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá và uy tín: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Việt Nam Report bình chọn; Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam do

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI trao tặng; Top 100 doanh nghiệp sao vàng Đất Việt 2018 do Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam thẩm định và trao giải; Top 50 nhân hiệu hàng đầu Việt Nam 2018 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng; danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc tỉnh Thái Nguyên năm 2018 do UBND tỉnh Thái Nguyên trao tặng; cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018...

PHAN LỢI

TIÊU ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NUIPHAO MINING VỀ MINH BẠCH THÔNG TIN:

- Duy trì và cải thiện mối quan hệ hai chiều giữa công ty, chính quyền địa phương, cộng đồng lân cận thông qua các hoạt động tham vấn cộng đồng và công bố thông tin;
- Vận hành và không ngừng nâng cao hiệu quả của cơ chế khiếu nại thắc mắc, hướng tới việc nâng cao mức độ hài lòng của người dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại lên cấp cao hơn;
- Hạn chế lượng đơn thư khiếu nại thắc mắc bằng cách phối hợp hoạt động của các bộ phận sản xuất trong công ty, kịp thời thông tin về các tác động và biện pháp giảm thiểu tác động cho cộng đồng;
- Thực hiện các hoạt động báo cáo giải trình theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng cố độ tin cậy thông qua việc thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan thực tế nhà máy cho tất cả các đối tác quan tâm;
- Tổ chức các hoạt động tham vấn và đánh giá nhu cầu để hiểu được những mối quan tâm và thắc mắc của các bên liên quan.

trở lại thời gian đầu dự án đi vào hoạt động (2013 - 2014), chính quyền các xã Hà Thượng, Hồng Sơn và Phúc Linh, trong đó đặc biệt là khoảng 300 hộ dân thuộc các xóm 2, 3, 4 (xã Hà Thượng) liên tục có đơn thư và tập trung đông người để khiếu nại về

môi trường đã được Công ty hoàn thành. Theo số liệu của Công ty, tính đến nay, tổng chi phí đầu tư để thực hiện các hạng mục về môi trường là 4 triệu đô la Mỹ. Trong đó, hoàn thành các thủ tục pháp lý gồm: giấy phép mới về khai thác nước sạch sinh hoạt, sổ đăng ký chất thải nguy hại mới, kế hoạch phục hồi môi trường bổ sung, hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình chứa khoáng đuôi TSF... Cùng với đó hoàn thành hàng loạt các công trình bảo vệ môi trường như: nâng